

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Thông báo số 108/TB-UBND ngày 17/07/2024 về kết luận Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Vĩnh Linh năm 2024

Ngày 04 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên huyện Vĩnh Linh năm 2024 với chủ đề “**Thanh niên Vĩnh Linh khởi nghiệp sáng tạo gắn với xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh**”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Ban Xây dựng Tỉnh đoàn, Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo các Ban thuộc Huyện ủy: Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận; UBKT Huyện ủy; Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện; Đại diện Lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND 18 xã, thị trấn cùng các đoàn viên tiêu biểu đại diện cho thanh niên huyện Vĩnh Linh

Sau Hội nghị UBND huyện đã ban hành Thông báo số 108/TB-UBND ngày 17/07/2024 về Kết luận Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Vĩnh Linh năm 2024, theo đó đã giao các cơ quan tham mưu thực hiện các nội dung đề xuất, kiến nghị của Thanh niên. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Về giáo dục, đào tạo, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức cuộc thi “**Sáng tạo trẻ**” huyện Vĩnh Linh lần thứ XII và “**Tin học trẻ**” lần thứ XV năm 2024.¹ Cuộc thi đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo² trong thanh thiếu niên. Ban chỉ đạo đã tổ chức chấm các sản phẩm đạt giải tại cuộc thi sáng tạo trẻ năm 2024 có tất cả 73 sản phẩm tham gia. Trong đó, BGK đã xếp: 3 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba, 16 giải khuyến khích.

- Tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên, 100% các Tổ công nghệ số trên địa bàn huyện ra quân hướng dẫn, tuyên

¹ Cuộc thi Tin học trẻ thu hút 68 học sinh thuộc các khối TH, THCS, THPT trên địa bàn toàn huyện tham gia. Các thí sinh được phân chia thành 4 bảng: Bảng A dành cho khối tiểu học, Bảng B dành cho khối THCS, Bảng C dành cho khối THPT. Bảng D dành cho các em có phần mềm sáng tạo. Kết quả đã có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Lựa chọn 12 thí sinh tham gia Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXVI, năm 2024. Trong đó đạt 1 giải ba và 2 giải khuyến khích

² Đoàn trường THPT Vĩnh Linh tổ chức ngày hội STEM năm học 2023-2024 với 22 gian trưng bày dành cho 22 sản phẩm được lựa chọn từ các Chi đoàn. Các sản phẩm được xây dựng và thiết kế có cơ sở lý thuyết là các bài học trong chương trình giáo dục phổ thông.

truyền, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Quảng Trị IOC); hướng dẫn người dân khai thác các dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như: cập nhật tin tức, y tế, giáo dục, chính sách xã hội; cài đặt và hướng dẫn sử dụng ví điện tử để thanh toán hóa đơn, mua sắm; triển khai xây dựng mô hình Chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh tuyên truyền ĐVTN tham gia mạng lưới thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị; hướng dẫn ĐVTN ứng dụng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm khởi nghiệp cho ĐVTN thông qua các nền tảng Quangtrimart.vn, postmart, shopee.vn, tiki.vn, voso và các nền tảng khác; tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua ứng dụng và giải đáp thắc mắc của người dân trong việc sử dụng ứng dụng VNeID...Hoạt động thu hút hơn 300 ĐVTN toàn huyện tham gia.

- Hướng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động” đã tổ chức tập huấn Kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm khởi nghiệp cho thanh niên cho hơn 150 đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

2. Về giải quyết việc làm, khởi nghiệp trong thanh niên

- UBND huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên. Đã tổ chức Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện năm 2024 chia làm 03 cụm gồm: Thị trấn Hồ Xá, Thị trấn Bến Quan và xã Vĩnh Lâm với hơn 1000 lượt người tham gia. Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp về lĩnh vực dạy nghề, dịch vụ việc làm tổ chức 3 cuộc tư vấn cho đoàn viên, thanh niên người lao động về cơ hội học nghề mới, cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp trong huyện, trong nước cũng như đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức rà soát, lập danh sách hơn 500 đoàn viên, thanh niên, người lao động có nhu cầu đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc theo Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 27/04/2022 của Chính phủ. Rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ kinh phí đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng theo chính sách quy định tại Nghị quyết số 119/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị năm 2024 cho 52 người.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức 2 chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm cho đoàn viên, thanh niên và người lao động trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024 tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh và Hội trường UBND thị trấn Cửa Tùng cho 100 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, 600 đoàn viên, thanh niên thuộc các địa phương trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, phát triển kinh tế và học tập. Đến nay, Đoàn Thanh niên

huyện quản lý 1.859 hộ vay, thông qua 51 tổ TKVV tại 18 xã thị trấn, với tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội trên 148 tỷ đồng. Phối hợp hỗ trợ giải ngân 06 mô hình kinh tế cho TN khởi nghiệp, trị giá 600 triệu đồng.

- Tổ chức hành trình khởi nghiệp cho các đồng chí cán bộ đoàn thăm quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất trang trại hữu cơ công nghệ cao. Trao 03 mô hình sinh kế cho thanh niên khuyết tật hợp với hơn 22 triệu đồng tại thị trấn Hồ Xá và Vĩnh Thái, Trung Nam. Tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo cho cán bộ Đoàn xã, thị trấn năm 2024 cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia công tác giảm nghèo, các hộ thanh niên nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Linh với 170 lượt người.

- Hội đồng tư huyện vẫn vẫn huyện đã lựa chọn 2 Dự án³ hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ là 90,418 triệu đồng. Ngoài ra, còn trình 02 Đề án⁴ để UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khuyến công với tổng kinh phí 240 triệu đồng và phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ khuyến công huyện năm 2024 với tổng kinh phí 305,0 triệu đồng cho 11 đề án⁵ khuyến công trên địa bàn huyện. Trong đó có 05 Đề án, Dự án⁶ của thanh niên (03 Đề án, Dự án được huyện hỗ trợ và 02 dự án được tỉnh hỗ trợ)

3. Về chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất và nâng cao đời sống văn hóa, thể thao, giải trí cho thanh niên

- Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất cho thanh niên, năm 2024 huyện Vĩnh Linh đã tổ chức Giải bóng đá nam Thanh niên khối các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp huyện Vĩnh Linh lần thứ II năm 2024⁷; phối hợp với Liên Đoàn Vovinam tổ chức giao hữu bóng đá tại sân vận động huyện Vĩnh Linh và tổ chức chương trình giao lưu “*Khát vọng thanh niên*”⁸.

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt

³ Dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản bằng hình thức nuôi nhốt tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh” 72.784.000đ và Dự án “Ứng dụng công nghệ tưới nước theo phương pháp tưới phun sương trong trồng và chăm sóc cây ăn quả trên địa bàn khóm 1, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh” 17.634.000đ

⁴Đề án: Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ nội thất từ gỗ công nghiệp với kinh phí 110 triệu đồng và Đề án: Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ với kinh phí 130 triệu đồng

⁵ Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 về phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ khuyến công huyện năm 2024

⁶ Thiết kế, in ấn bao bì nhãn mác sản phẩm tinh dầu trầm của Hộ kinh doanh: Thanh Trà tinh dầu Tràm CAJEPUT OIL; Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất thức ăn chăn nuôi của Hộ kinh doanh Võ Thị Trang; Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm nhôm kính,

nhôm hệ Xingfa của Hộ kinh doanh Đào Trung Tuyên và Đề án: Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ nội thất từ gỗ công nghiệp; Đề án: Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

⁷ Giải bóng diễn ra trong 03 ngày với sự tham gia của 08 đội đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc: Chi đoàn Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Linh, Đoàn Liên quân, Đoàn trường THPT Vĩnh Linh, Chi đoàn BQL chợ huyện, Chi đoàn Agribank, Chi đoàn công an huyện, Chi đoàn Công ty CN Quảng Trị, Chi đoàn Cty Lâm nghiệp Bến Hải.

⁸ Tại Chương trình giao lưu, Đoàn TN – Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Linh, Đoàn trường THPT Vĩnh Linh và Liên đoàn Vovinam – Việt Võ Đạo thành phố Hà Nội đã dành tặng cho nhau những món quà trao gửi yêu thương, là cầu nối cho tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị. 02 đơn vị đã trình diễn rất nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sôi động và ý nghĩa: hát múa, múa lân, nhảy hiện đại, biểu diễn võ thuật...và tổ chức các trò chơi giao lưu tạo không khí hào hứng, vui nhộn và mang lại nhiều tiếng cười.

Nam 27/3 (1946 - 2024). Hoạt động với sự tham gia hơn 1.000 người tạo khí thế sôi nổi hưởng ứng luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tổ chức chặng 15 những bước chân cộng đồng với sự tham gia hơn 1.000 đoàn viên trong toàn Huyện. Các cơ sở Đoàn đã phối hợp tích cực với các đơn vị như Biên Phòng, Công An, Trường học tạo khí thế sôi nổi trong toàn đoàn. Bàn giao công trình “*Sân chơi cho em tại*” thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn với trị giá 20 triệu đồng; Phối hợp bàn giao công trình “*Vì đàn em thân yêu*” tại thị trấn Bến Quan với trị giá 20 triệu đồng.

- Tổ chức thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em trên địa bàn xã Vĩnh Ô, trao tặng 100 ống sủi Berocca Mango cho trường PTDTBT TH Vĩnh Ô; phối hợp trao tặng công trình vẽ tranh bích họa tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Phối hợp với Dự án Renew tổ chức 15 ngày hội an toàn truyền thông phòng tránh bom mìn vật nổ tại 15 Liên đội trường học trên địa bàn huyện và tổ chức 15 tua tham quan cho các em học sinh tại 15 trường học trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với tổ chức CRS tổ chức 03 lớp học bơi miễn phí cho trẻ em khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện. Phối hợp Trung tâm VHTT&TDTD, UBND các xã thị trấn tổ chức các lớp truyền thông, các buổi phát thanh phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phát tờ rơi, lắp biển cảnh báo phòng tránh đuối nước cho trẻ em tại các điểm có nguy cơ cao cho trẻ như: đập La Ngà, đập Bảo Đài, sông Sa Lung ... Xây dựng công trình Khu thể thao, vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng xã Vĩnh Hòa với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng

4. Về hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên trên lĩnh vực nông nghiệp là đặc trưng, là lợi thế cạnh tranh của địa phương trong đó ưu tiên cho Thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, UBND huyện đã tạo điều kiện hỗ trợ cho nhiều thanh niên tại các địa phương tham gia các Chương trình dự án khởi nghiệp, cụ thể: Sản xuất chế biến các loại nông sản, sản xuất tinh dầu tại xã Vĩnh Chấp, Mô hình sản xuất cây giống cao su tại xã Trung Nam, mô hình vườn ươm cây tràm nuôi cấy mô Long Thành, xã Vĩnh Hà; mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Vĩnh Hoà...

Để hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, trong thời gian qua Nhà nước đã có nhiều chính sách để hỗ trợ phát triển các mô hình nông nghiệp, nhiều chính sách đã áp dụng trên địa bàn huyện và đem lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Cụ thể:

* *Chính sách Trung ương*: Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ; Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030; Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/8/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

* *Chính sách của tỉnh*: Nghị quyết Số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026.

* *Chính sách của huyện*: Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 24/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng đối với cây trồng vật nuôi có lợi thế của huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2022-2025; Hàng năm từ nguồn kinh phí phi sự nghiệp, phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã thực hiện hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn (mức hỗ trợ: 50% giống và vật tư) cho các hộ gia đình, cá nhân xây dựng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả, ví dụ như hỗ trợ mô hình chăn nuôi dê tại xã Vĩnh Khê, mô hình trồng chuốt tại xã Vĩnh Ô...

5. Tuyên truyền nâng cao ý thức trong xử lý rác thải nông nghiệp bảo vệ môi trường cho người dân; tổ chức tập huấn hướng dẫn tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp.

Hiện nay, rác thải nông nghiệp phát sinh từ các hoạt động trồng trọt (rom, cỏ, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật, vỏ thuốc trừ sâu, bao bì đựng phân bón...) và hoạt động chăn nuôi (phân gia súc gia cầm, kim tiêm, thức ăn thừa cho động vật thừa, thuốc tăng trọng,...) được xả ra bên ngoài môi trường hàng ngày ảnh hưởng đến môi trường.

Để tuyên truyền nâng cao ý thức trong xử lý rác thải nông nghiệp, UBND huyện đã tuyên truyền lồng ghép thông qua các văn bản chỉ đạo sản xuất và bảo vệ môi trường gửi các xã thị trấn để thực hiện tốt ý thức trong xử lý rác thải nông nghiệp. Khuyến khích người dân tận dụng lượng phế phẩm từ các hoạt động sản xuất trồng trọt và chăn để làm các loại thức ăn chăn nuôi hay sử dụng để làm phân bón hữu cơ... Những loại bao bì và sản phẩm chứa hóa chất độc hại dùng trong ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương, các hộ dân thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý theo quy định của quản lý chất thải nguy hại. Nước thải phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi nên được tái sử dụng phục vụ cho hoạt động trồng trọt. Khuyến khích các hộ dân, chủ cơ sở tự thu gom, xử lý chất thải rắn nông nghiệp như: chất thải rắn nông nghiệp được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân hữu cơ; thu gom rơm rạ bằng máy cuộn rơm trữ làm thức ăn cho gia súc, trồng hoa màu các loại, tận dụng một số loại cây hoa màu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm hoặc dùng máy cày, máy xới pha trộn vào đất tạo thành phân hữu cơ tạo độ phì nhiêu cho đất.

* *Tình hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện:* Hiện nay UBND các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng các bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và tiến hành xây dựng kế hoạch xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên – Môi trường về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Hàng năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại là Công ty TNHH MTV SXTMDV môi trường Á Châu (huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) để tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý, Tổng khối lượng là 1.100 kg/năm. Tỷ lệ thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn huyện đạt 100%.

Trong năm 2024, UBND huyện đã xây dựng 01 mô hình về tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp tại hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Việt, thôn Hoà Bình, xã Vĩnh Hoà. Mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp dưới dạng viên nén để làm phân bón tại xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh giúp tận dụng tối đa chất thải hữu cơ phát sinh để tạo ra nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh do rác thải gây ra... Ngoài ra một số biện pháp xử lý chất thải nông nghiệp hiệu quả, an toàn nhất hiện nay cũng đã được một số cơ sở, người dân áp dụng như: Xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ biogas; xử lý rác thải nông nghiệp bằng cách dùng Máy băm chặt tạo sinh khối; xử lý chất thải nông nghiệp bằng ruồi lính đen và giun quế; xử lý chất thải chăn nuôi bằng giải pháp độn lót sinh học ...

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 108/TB-UBND về Kết luận Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Vĩnh Linh năm 2024; UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ; (B/c)
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBNDTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện;
- Đoàn TNCS HCM huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thiên Tùng